

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่  
วันที่ ๑๒ ก.ก. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ก.ก. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
(ในวันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับ  
อำเภอ (ห้องประชุม ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่) ในวันที่ ๒๗ ก.ก. ๒๕๖๐ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ก.ก. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบในราคา ชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่าย  
บริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ ระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ก. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ ก.ก. ๒๕๖๐  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๓๒ ๙๒๕๑ - ๒ ต่อ ๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ที่ [www.suthep.go.th](http://www.suthep.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์)  
นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ



## ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล.  
หมู่ที่ ๗ บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ

ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๘๘๔,๐๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง ๙๑๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางของราชการดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคาดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตำบลสุเทพจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสุเทพ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นสัญญาเดี่ยว พร้อมแนบสำเนาสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลสุเทพเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลสุเทพ หากไม่มารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดแล้ว ซึ่งจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาไม่ได้ เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจำเป็นต้องแจ้งเหตุอ้างในการขอเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความผันผิตต่อเทศบาลไม่ได้ว่ากรณีใด ทั้งสิ้น

/ กำหนดยื่นซอง...